

ประวัติศาสตร์ย่อของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับฮาวาย

ปี 1826 – สหรัฐอเมริกายอมรับราชอาณาจักฮาวายในฐานะที่เป็นประเทศ ซึ่งปกครองตนเองอย่างอิสระ

ปี 1893 – กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เข้ายึดครองฮาวายภายใต้ข้ออ้างว่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา และอัครราชทูตสหรัฐอเมริกายกธงชาติสหรัฐอเมริกาบนแผ่นดินฮาวาย พร้อมทั้งประกาศว่าฮาวายเป็นเขตคุ้มครองของสหรัฐอเมริกา จากนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ “กีดกัน” พระราชินีลิลิอูอากาลานี้ให้สละตำแหน่ง (อ่านคำคัดค้านของพระราชินีได้ที่

<http://www.kanakamaolipower.org/history.php>)

ปี 1898 – สหรัฐอเมริกาได้ทำการผนวกดินแดนฮาวาย “อย่างเป็นทางการ” โดยมีได้ผ่านธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ เช่นการทำสนธิสัญญาผนวกดินแดน ซึ่งมักจะลงนามก่อนที่จะทำการผนวกดินแดนกับหลุยเซียน่า ฟลอริดา เท็กซัส และดินแดนอื่นๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การที่ไม่มีสนธิสัญญาผนวกดินแดนนั้นหมายความว่า อำนาจอธิปไตยของประเทศที่ถูกผนวกดินแดนนั้นยังมิได้สูญเสียไป

ปี 1959 – สหรัฐอเมริกาจัดการลงประชามติ เพื่อสอบถามชาวฮาวายว่า พวกเขาต้องการที่จะเป็นเขตคุ้มครองต่อไป หรือต้องการที่จะเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ พวกเขาได้ละเว้นคำถามที่สาม คือ ชาวฮาวายต้องการที่จะเป็นอิสระหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่อยู่ภายใต้กฎบัตรแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ ด้วยความช่วยเหลือของคะแนนเสียงเพิ่มเติมจากทหารชาวอเมริกัน 10,000 คนที่ประจำอยู่ในฮาวาย ทำให้พวกเขามีเสียงข้างมากในการลงมติเพื่อเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกา และจากนั้นฮาวายจึงถูกนำมารวมเข้าเป็นรัฐที่ห้าสิบของสหรัฐอเมริกา

ปี 2015 – ฮาวายยังคงเป็นอาณานิคมที่สวยงามที่สุดของจักรวรรดิอเมริกัน และสหรัฐอเมริกายังคงไม่ยินยอมให้ชาวฮาวายได้รับอิสรภาพ แต่จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไร...?

ชาวอเมริกันกล่าวทุกวันว่า “เราเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้!”

และแม้แต่สอนเด็กนักเรียนให้กล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ:

"...โดยมีเสรีภาพ และความยุติธรรมต่อทุกคน!"

คำตอบของชาวฮาวายคือ: ฮาวายไม่ใช่อเมริกา และฮาวายจะไม่ใช่อเมริกา!"

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชนชาติที่ต้องการความเป็นอิสระอื่น ๆ ใดๆ มีสิ่งต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันมากมาย ชนชาติที่ถูกยึดครองทั่วโลกหลายประเทศกำลังต่อสู้ เพื่อให้ได้รับอิสรภาพ พวกเขา มีเรื่องราวที่แสดงถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เข้ายึดครองบิดเบือน หรือเพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามพวกเขา ชนชาติฮาวายต้องการที่จะสร้างนิทรรศการทางการศึกษาถาวรบนเกาะคาไวอิ ซึ่งถือเป็นเกาะที่ต่อต้านการยึดครอง และแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงธงชาติของพวกเขา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชมเยือนจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นที่น่าพอใจว่า ท่านจะพบเห็นสื่อนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน และจะถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ มากมายอีกด้วย